

บรรณาธิการแถลง

EDITOR'S NOTE

ในที่สุดวารสารฉบับสุดท้ายของปี 2512 ก็ปรากฏรูปเล่มออกมาได้ในช่วงระยะเวลาที่สั้นกว่าที่เคย คณะผู้จัดทำรู้สึกขอบคุณท่านสมาชิกและท่านนักเขียนทั้งหลาย ที่ได้ให้ความอุปการะวารสารมาตลอดปี และหวังว่าท่านคงจะติดตามและให้กำลังใจในการพัฒนาตัวเองแก่วารสารของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อไป

สำหรับวารสารเล่มนี้ ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายของปี ทางคณะบรรณาธิการมีความตั้งใจที่จะสนองความต้องการของท่านสมาชิกที่ได้เคยตอบแบบสอบถาม จึงได้เสนอเรื่องในสาขางานต่าง ๆ ให้แตกต่างกันออกไป มีบทความ 2 เรื่องที่เรียบเรียงโดยนักบริหารในระดับสูงของประเทศซึ่งรับผิดชอบและเกี่ยวข้องอยู่ในแขนงงานนั้น ๆ คือ ๖. พจนาวรรณคุณตรี บุญชนะ อัครถาวร เสนอเรื่องของกระทรวงเศรษฐกิจ อันเป็นเรื่องที่ท่านเป็นผู้วางและปฏิบัติตามนโยบายด้านนี้ของประเทศไทยอยู่ในปัจจุบัน และเรื่อง "งบประมาณแบบ PPBS" เรียบเรียงสำหรับวารสารพัฒนบริหารศาสตร์เป็นพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร. โคนัด สโตน ซึ่งในอดีตเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ แห่งสหรัฐอเมริกา และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาองค์การสหประชาชาติ และ ที่ปรึกษาสำนักงานตัวแทนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Agency for International Development)

นอกจากนี้ วารสารของเราได้ตีพิมพ์ เรื่อง "จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ" ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญศรี วายวานนท์ และเรื่อง "สถาบันศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ในประเทศฝรั่งเศส" ของนายพันตำรวจเอก พโยม จันทรักคะ โดยที่เห็นว่า เรื่องแรกเป็นเรื่องหลักการที่น่าจะนำมาพิจารณากับวงการข้าราชการของไทยในปัจจุบันให้เคร่งครัดขึ้นบ้าง และสำหรับเรื่องที่สองนั้นเนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ยึดระบบการศึกษาวิชาบริหารงานของสหรัฐอเมริกาเป็นหลักสำคัญในปัจจุบัน จึงเป็นการเหมาะสม หากเราท่านจะได้

มีโอกาสรับทราบและพิจารณาระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส อันเป็นแหล่งวิทยาการสำคัญอีกแห่งหนึ่งในโลกบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบฝรั่งเศสนั้นก็ได้อิทธิพลต่อวงการศึกษาราชการของไทยอยู่มิใช่น้อยเหมือนกัน ท่านรองผู้บังคับการกองบินกรมตำรวจผู้เขียนเรื่อง ที่ 2 นี้ เป็นผู้คุ้นเคยกับฝรั่งเศสอยู่มาก ครึ่งหลังสุดเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งเดินทางกลับจากการดูงานในประเทศนั้น

อีก 4 เรื่อง เป็นเรื่องการวิเคราะห์และวิจารณ์เกี่ยวกับประเทศไทยโดยตรง ตามแนวที่คณะผู้จัดทำพยายามจะรักษาให้ปรากฏไว้ในทุกฉบับ เรื่องทั้ง 4 คือ (1) ผู้นำท้องถิ่น (2) ข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงานระหว่างข้าราชการกรมสรรพากรกับสำนักงาน ก.ค.ภ. (3) การวิจารณ์เค้าโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม และ (4) การวิเคราะห์บทบาทและฐานะของบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยจำกัด

เมื่อกล่าวถึงเรื่องที่ 4 ก็ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามหลักสูตรใหม่ซึ่งกำลังจะนำออกใช้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้บรรจุวิชา "บทบาทและการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ" ไว้แล้ว หากท่านผู้ใดสนใจในงานด้านนี้ก็คงจะได้เข้ามาร่วมวง ไพบูลย์สามัคคีกันในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อไป

ขอให้โชคตั้งเป็นของท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านทุกท่านในรอบปี 2513 นี้

บรรณาธิการฝ่ายวิชาการ